



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19)

ฉบับที่ ๑๕

ตามที่ปรากฏว่ามี การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ในปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คาดการณ์ว่าบุคลากรและนักศึกษาจะมีการเดินทางข้ามจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๑. มาตรการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) นับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งดเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อประธานสาขาหรือประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง หรือคณบดีหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแลเพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

(๒) หากบุคลากรและนักศึกษาได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และต้องหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ๑ - ๒ เมตร

ทั้งนี้ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประจำวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๒. มาตรการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อเข้ามาในจังหวัดสกลนคร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องลงทะเบียนรายงานตัวทางแอปพลิเคชันไลน์ “ระบบรายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนคร” โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (แนบท้ายประกาศนี้)

ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือรายงานข้อมูลต่อ “ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร งานอนามัยและสุขภาพ หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด เพื่อเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) และพิจารณาตรวจหาเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในกลุ่มเสี่ยงสูง

(๒) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผู้ป่วยในรอบ ๑๔ วัน ตามแถลงการณ์ของศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ต้องลงทะเบียนรายงานตัวทางแอปพลิเคชันไลน์ “ระบบรายงานตัวเข้าจังหวัด สกลนคร” โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (แนบท้ายประกาศนี้) ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือรายงานข้อมูลต่อ “ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานอนามัยและสุขภาพ หรือโรงพยาบาล ใกล้เคียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่า มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือไม่ และดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



คิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไลน์ “ระบบรายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนคร”